



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"เวลาเป็นของมีค่า" พระนิพนธ์ของพระพี่นางฯ สอนคนไทยมีสติ-อย่าปล่อยเวลา สูญเปล่า

4 มกราคม 2551 01:10 น.

"หากท่านไม่ปรารถนาจะทำลายชีวิตตนเอง ก็จงหาอะไรทำการที่จะเลือกสะสมงานอดิเรก ขึ้นอยู่รสนิยมของแต่ละคน ความพอใจ สร้างความงามเฉพาะตัว ตั้งแต่วัยเด็กถึงชรา โดยไม่ต้องมีพรสวรรค์ไม่ต้องใช้จ่ายมากนัก เหมือนงานอดิเรกบางชนิด เช่น เล่นของเก่า โดยไม่ลำบากหรือสร้างความลำบากให้กับผู้อื่น แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความรักสิ่งที่ทำ รสนิยม และความอดทน"

ความตอนหนึ่งในบทส่งท้ายของเรื่อง"เวลาเป็นของมีค่า" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ประทับอยู่ในใจของ รศ.กุลวราชูพงศ์ไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว) พื้นที่ที่หยิบยกพระนิพนธ์ขึ้นมาอ่านครั้งแรก ด้วยความซาบซึ้งที่พระองค์ฉายให้เห็น "ค่าของเวลา" ผ่านการรวบรวมพระจริยวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ด้วยการงานอดิเรก ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ไม่ได้ใช้ไปกับการสะสมของที่มีราคาแพง

ซึ่งรศ.กุลวรา เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนไทยสมัยนี้ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไปเที่ยวเตร่ ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีเพศสัมพันธ์ แล้วกลับบอกว่า "ไม่มีเวลา" พระนิพนธ์เรื่องนี้ทรงอธิบายความหมายของหน้าปกไว้ว่า "ถ้าท่านพึงดูรูปหน้าปกท่านจะเห็นได้ว่า แม่มองดอกไม้ ที่ถืออยู่อย่างลึกซึ้ง กวามองความงามภายนอกเท่านั้น ในสายตาจะมีคำถามว่า จะทำอย่างไรจึงจะรักษาความสวย ความงาม และธรรมชาติของดอกไม้นี้ไว้ได้ นี่แหละเป็นที่เกิดของงานประดิษฐ์ต่างๆ ของแม่"

พระนิพนธ์ทรงเน้นที่งานอดิเรกของสมเด็จพระเจ้ายาที่มีทั้งงานปั้น วาด ปักผ้า และนำดอกไม้แห้งมาทำเป็นที่คั่นหนังสือ และพระราชทานแก่บุคคลต่างๆ เป็นของขวัญที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ทำให้ผู้รับมีความสุขขณะที่คนทำก็มีความสุขด้วย อย่างเช่น ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าปักลายกระต่ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น นอกจากนี้ "นิทานสำหรับเด็ก" เป็นอีกเรื่องที่ รศ.กุลวราประทับใจเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ เป็นหนังสือที่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กๆ ที่ชอบตั้งคำถามว่า "ทำไม" กับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ หากผู้ปกครองได้อ่านแล้วนำมาเล่าให้ลูกหลานฟังตามสไตล์ตนเอง จะช่วยพ่อแม่ในการหาคำตอบต่อคำถามของเด็กได้มาก

อีกทั้ง สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวด้วย เช่น เรื่อง ช่างมีจุมูกยาว เมื่ออ่านพระนิพนธ์จะได้คำตอบว่าทำไมช่างถึงมีงวงยาวๆ เป็นต้น จากความประทับใจส่วนตัวนี้เอง รศ.กุลวราได้นำพระนิพนธ์ทั้ง 2 เรื่องมาใช้ในการสอนนักศึกษา และเล่าให้เด็กๆ ฟังเมื่อมีโอกาสไปเป็นวิทยากรในงานต่างๆ และได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้นพระนิพนธ์เรื่องอื่นๆ อาทิ แม่เล่าให้ฟัง และเจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ ก็ล้วนแต่เคยนำมาใช้ทั้งสิ้น กลายเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

"พระนิพนธ์เหมาะอย่างยิ่งที่พ่อแม่และคุณครูจะนำมาใช้ในการสอนให้คนรุ่นใหม่ ได้ตระหนัก "เวลาเป็นของมีค่า" ให้มีสติอยู่เสมอเพราะหากจะย้อนเวลากลับไปก็ไม่สามารถทำได้ รวมถึง สอนคนที่หลงใหลในวัตถุนิยมสะสมของแพง ให้รู้จักการประดิษฐ์สิ่งของด้วยมือของตนเองจะมีคุณค่าทางใจมากกว่าของที่มีราคาแพง ส่วนนิทานสำหรับเด็กเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำมาใช้ในการเล่านิทานให้เด็กฟังจะส่งเสริมให้เด็กฉลาดเป็นคนดี และรัก

การอ่าน ด้วยทรงแปลและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย จัดเป็นหนังสือดีที่ควรอ่าน" รศ.กุลวรา กล่าว

เช่นเดียวกับนายปรีดาปัญญาจันทร์ นักเล่านิทานและนักวาดภาพประกอบนิทาน กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงเน้นเรื่องการอ่านเป็นอย่างมาก พระนิพนธ์เรื่อง นิทานสำหรับเด็ก จึงเป็นลักษณะของการอ่านเพื่อนำจินตนาการของเด็ก ที่สำคัญจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านนิทานพื้นบ้านของแต่ละประเทศที่ทรงแปลและเรียบเรียง ขณะที่เรื่อง "เวลาเป็นของมีค่า" เป็นการสอนให้ไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า ต้องหาอะไรทำ ซึ่งการอ่านเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

"พระนิพนธ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน ด้วยว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักการอ่าน เมื่อมีโอกาสหยิบยกพระนิพนธ์มาถ่ายทอดให้เด็กรู้ แล้วยกตัวอย่างผลของการรักการอ่านของทั้ง 2 พระองค์ให้เห็นว่าทรงสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้มากมายเพียงใด จะกระตุ้นให้เด็กมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการรักการอ่าน" นายปรีดากล่าว

ด้านคุณแม่อีกหนึ่ง **ติลาแสงธรรม** มีลูกชายอายุ 4 ขวบ กล่าวว่า หากพ่อแม่ ผู้ปกครอง อยากให้ลูกหลานรักการอ่าน ขอเพียงสละเวลาก่อนนอนเพียงวันละ 5-10 นาที เล่านิทาน หรืออ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง ซึ่งเธอได้ทดลองกับลูกชายของเธอแล้วปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ตอนนี้ลูกชายเป็นเด็กรักการอ่านช่างซัก ช่างพูด เป็นที่ยิ่ง แสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังให้เด็กๆ รักการอ่าน เป็นกระบวนการที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการพัฒนาสมอง พัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ และสติปัญญา อันเป็นรากฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด ถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจหนังสือพระนิพนธ์และไม่ต้องการให้เวลาสูญหายไปโดยไม่มีค่าก็หาซื้ออาหารสมองได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

0 พวงชมพู ประเสริฐ 0